

Số: /SNgV-LTLSBC

Quảng Ngãi, ngày tháng 8 năm 2021

V/v báo cáo kết quả triển khai
các hoạt động hưởng ứng “Ngày
toàn dân phòng, chống mua bán
người 30/7” năm 2021

Kính gửi: Công an tỉnh (Phòng Tham mưu).

Thực hiện Kế hoạch số 789/KH-BCĐ138 và nội dung Công văn số 2991/BCĐ138 ngày 23/7/2021 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7”, Sở Ngoại vụ báo cáo kết quả triển khai thực hiện như sau:

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Ngay sau khi hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” năm 2021, Chi ủy, tập thể Lãnh đạo Sở Ngoại vụ đã tập trung chỉ đạo, tổ chức quán triệt triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm nói chung và phòng, chống mua bán người nói riêng trong lĩnh vực đối ngoại của cơ quan. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Quyết định số 605/QĐ-TTg ngày 18/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (Công ước TOC); Kế hoạch số 01/KH-BCĐ138 ngày 02/02/2021 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2021; Kế hoạch số 384/KH-BCĐ138 ngày 01/02/2021 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021 và Kế hoạch số 789/KH-BCĐ138 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7”.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị nhằm hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” và “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” trên cơ sở Kế hoạch số 789/KH-BCĐ138 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, Sở Ngoại vụ xây dựng Kế hoạch số 44/KH-SNgV về việc thực hiện Kế hoạch số 789/KH-BCĐ138 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh. Theo đó, các nội dung được xây dựng tại Kế hoạch của Sở phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, đơn vị trực thuộc Sở để triển khai thực hiện trong việc phòng, chống mua bán người gắn với chức năng, nhiệm vụ chính trị của từng phòng, đơn vị trực thuộc cơ quan.

2. Công tác tuyên truyền, giáo dục

Hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” năm 2021, thông qua các cuộc họp giao ban của cơ quan, các cuộc họp Chi bộ,

Chi ủy và tập thể Lãnh đạo Sở thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, vận động đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan nâng cao ý thức cảnh giác và năng lực phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người; tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh phát hiện, tố giác tội phạm nói chung và tội phạm mua bán người có yếu tố nước ngoài nói riêng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, Sở Ngoại vụ đã thường xuyên phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức trong cơ quan. Qua đó, giúp cán bộ, công chức, đảng viên nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh.

3. Nhận xét, đánh giá chung

Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác phòng, chống mua bán người trong tình hình mới, trong thời gian qua, Chi bộ, Lãnh đạo Sở Ngoại vụ trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Sở đã thường xuyên quan tâm và gắn với công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người có yếu tố nước ngoài và đạt được nhiều kết quả tích cực; ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người lao động trong đấu tranh phòng ngừa tội phạm mua bán người được nâng lên; cán bộ, công chức, người lao động của cơ quan không vi phạm pháp luật nói chung, không trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào các vụ mua bán người qua biên giới nói riêng.

Trên đây là kết quả triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” năm 2021 của Sở Ngoại vụ. Kính đề nghị Công an tỉnh tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SNgV: GD, PGD;
- Lưu: VT, LTLSCB.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Thanh Hiền